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บทคัดย่อ 
 
 โปรแกรม SAP เป็นโปรแกรมท่ีมีการพฒันาให้มีการท างานท่ีดีข้ึนตรงตามความตอ้งการ
ขององคก์ร และช่วยจดัการสายงานทุกสายงานขององคก์รให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็ว 
และไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งแม่นย  า สามารถน ามาใชเ้พื่อการบริหารงานภายในองคก์ร โดยมุ่งเนน้ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานอย่างสูงสุด การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงลกัษณะการ
ท างานของโปรแกรม SAP ในฝ่ายกองบริการผูใ้ช้ไฟฟ้า และปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน า
โปรแกรม SAP เขา้มาใชใ้นฝ่ายกองบริการผูใ้ช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงเขต โดยการศึกษา
คร้ังน้ีได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานผูใ้ช้งานโปรแกรม SAP ในฝ่ายกองบริการผูใ้ช้ไฟฟ้า 
จ านวน 40 คน 
 ผลการศึกษาพนกังานผูใ้ชง้านโปรแกรม SAP ของการไฟฟ้านครหลวง ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายนุอ้ยกวา่ 38 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และอยูใ่นต าแหน่งพนกังานธุรการ โดยมีอายุ
การท างานในองคก์รนอ้ยกวา่ 10 ปี ซ่ึงมีระยะเวลาการใชง้านโปรแกรม SAP นอ้ยกวา่1ปีและ1–2ปี 
โดยพนกังานมีความเขา้ใจในตวัโปรแกรม SAP ปานกลาง พนกังานไดรั้บการฝึกอบรมในการใช้
งานโปรแกรม SAP เป็นระยะเวลามากกว่า 3 สัปดาห์ และพนกังานใช้งานโปรแกรม SAP ในช่วง
เวลา 8.00น.– 12.00น.ปัญหาท่ีพนักงานพบในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่คือ ปัญหาด้านระบบ 



รองลงมาคือ ปัญหาดา้นตวัโปรแกรม ปัญหาดา้นการส่ือสาร ปัญหาดา้นเครือข่าย และปัญหาดา้น
ขอ้มูลตามล าดบั และผูแ้กไ้ขปัญหาเม่ือพนกังานพบปัญหาต่างๆนั้น ส่วนใหญ่เป็นเจา้หนา้ท่ีฝ่าย IT 
เป็นผูเ้ขา้มาแกไ้ขปัญหาและส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จในการน าโปรแกรม SAP เขา้มาใชใ้นฝ่ายกองบริการผูใ้ชไ้ฟฟ้าดา้นการปฏิบติังาน       
มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นทรัพยากร มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ดา้นผลดี มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง และดา้นการฝึกอบรม และพฒันาผูใ้ช้งาน มี
ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 จากการศึกษาคร้ังน้ีขอเสนอแนะคือ ควรปรับปรุงตวัโปรแกรมให้มีส่วนช่วยในการลด
ปริมาณเอกสารท่ีตอ้งใชใ้นแต่ละวนั และลดค่าใชจ่้ายอุปกรณ์ส านกังาน ควรจดัการฝึกอบรมความรู้
และพฒันาตวัโปรแกรมอยา่งสม ่าเสมอ ควรมีการจดัฝึกอบรมเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใชง้านโปรแกรม 
SAP หากมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงโปรแกรม 

 


